
เรื่องเสร็จที่ ๙๐/๒๔๗๗ 

 
(ส ำเนำ) 

 

ที่ ๗๕๓/๒๔๗๗     คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

วันที่ ๑๙ ธนัวำคม พุทธศักรำช ๒๔๗๗ 

 

เร่ือง  แจ้งมติของกรรมกำรเร่ืองกระทรวงกลำโหมขอซื้อที่ดินของกรมรถไฟ 

 

ประธำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  เรียน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเศรษฐกำร 

 

ตำมหนังสือที่ ๑๑๐๗/๖๔๐๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ศกนี้  หำรือควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเกี่ยวด้วยปัญหำที่กรมรถไฟขอให้กระทรวงเศรษฐกำรจัดกำรขอพระบรม
รำชำนุญำตให้กรมรถไฟโอนกรรมสิทธิ์ที่ ดินสองแปลง บ ริเวณสถำนีนอกเมืองให้แก่
กระทรวงกลำโหม  ว่ำกำรโอนนั้นจะท ำได้โดยวิธีใดจึ่งจะสมบูรณ์ ควำมพิสดำรแจ้งอยู่แล้วนั้น  
ข้ำพเจ้ำได้รับและส่งเร่ืองให้กรรมกำรร่ำงกฎหมำยตรวจพิจำรณำแล้ว  บัดนี้กรรมกำรร่ำงกฎหมำย
รำยงำนว่ำ  ได้ประชุมตรวจพิจำรณำเร่ืองนี้ แล้ว  เห็นว่ำกำรที่กรมรถไฟจะโอนขำยที่ดินให้แก่
กระทรวงกลำโหมนั้นไม่อยู่ในบังคับแห่งพระรำชบัญญัติจัดวำงกำรรถไฟและทำงหลวง พ.ศ.
๒๔๖๔ มำตรำ ๖ (๒)  เพรำะเร่ืองนี้ ไม่ใช่เป็นเร่ืองโอนขำยให้แก่เอกชนหรือบริษัท  กำรโอนรำยนี้
เป็นกำรโอนกันระหว่ำงกรมในรำชกำรเพื่อที่จะให้เป็นกำรสมบูรณ์  กระทรวงเจ้ำหน้ำที่ต้องน ำ
ควำมกรำบบังคมทูลพระกรุณำขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตเสียก่อน  เมื่อได้รับพระบรม
รำชำนุญำตแล้ว จึ่งโอนกนัได้ 

ทั้งนี้  ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเห็นชอบด้วยแล้ว  จึ่งเรียนมำเพื่อท่ำนจักได้จัดกำร
ต่อไป 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

(ลงชื่อ) หลวงนิพนธน์ิติสรรค์ 
เลขำธกิำร 
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             เรื่องเสร็จที่ ๕๐/า๒๕๐

(สําเนา)
ที่ ซ๕๓/๒๕๓                                               คณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓๐
เรื่อง แจ้งมติของกรรมการเรื่องกระทรวงกลาโหมขอซื้อที่ดินของกรมรถไฟ
ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรียน ร๊ฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ

ตามหนังสือที่ ๑๐๐๓/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ศกนี้ หารือความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวด้วยปัญหาที่กรมรถไฟขอให้กระทรวงเศรษฐการจัดการขอ พระบรม
ราชานุญาตให้กรมรถไฟโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสองแปลง บริเวณสถานีนอกเมืองให้แก่
กระทรวงกลาโหม
              ว่าการโอนนั้นจะทําได้โดยวิธีใดจึ่งจะสมบูรณ์ ความพิสดารแจ้งอยู่แล้วนั้น
ข้าพเจ้าได้รับและส่งเรื่องให้กรรมการร่างกฎหมายตรวจพิจารณาแล้ว บัดนี้กรรมการร่างกฎหมาย
รายงานว่า ได้ประชุมตรวจพิจารณาเรื่องนี้แล้ว เห็นว่าการที่กรมรถไฟจะโอนขายที่ดินให้แก่
กระทรวงกลาโหมนั้นไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ.
๒๕๒๐๕ มาตรา ๒ (๒) เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องโอนขายให้แก่เอกชนหรือบริษัท การโอนรายนี้
เป็นการโอนกันระหว่างกรมในราชการเพื่อที่จะให้เป็นการสมบูรณ์ กระทรวงเจ้าหน้าที่ต้องนํา
ความก
             ราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสียก่อน เมื่อได้รับพระบรม
ราชานุญาตแล้ว จึงโอนกันได้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว จึ่งเรียนมาเพื่อท่านจักได้จัดการ

ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) หลวงนิพนธ์นิติสรรค์

เลขาธิการ
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